

## **‘เทียนฉาย’สดทนแรงกดดัน ประกาศไขก๊อกลง‘ปธ.อธิการ’**

‘เทียนฉาย’ กิระนันท์ ‘อธิการบดี’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศที่ออกนโยบายจำกัดกำลังคน สั่งยุบอัตราเกษียณอัตราว่างในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เตรียมออกมาสู่วงนอก จัดพิมพ์ปกขาวคัดค้านแผนคุมกำเนิดอาจารย์ เผยสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเริ่มระส่ำระสาย (อ่านหน้า 21)

สำนักหอสมุด

## เทียนฉาย

นายภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยภายหลังการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน ทปอ.ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งครั้งที่ประชุม ใจความว่า “ขณะนี้มีปัญหาารวมมหาวิทยาลัยชมาก ถึงอยู่ต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้มาก แต่ก็

ยินดีที่จะช่วยผลักดันต่อต่อไป และถ้าปรับเอากันมาแทนคนก็อาจจะดีกว่านี้” การลาออกครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งคงต้องให้นายสุจินต์ จินาชนัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ในฐานะรองประธานรักษาการไปก่อน และจะมีการประชุมเพื่อหาตัวประธานใหม่ในการประชุมวิสามัญในวันที่ 4 กันยายนนี้ ที่จุฬาฯ

นายภาวิชกล่าวว่า สาเหตุที่นายเทียนฉายลาออกครั้งนี้มีหลายเรื่อง แต่เหตุผลสำคัญคือการที่รัฐบาลมีนโยบายจำกัดอัตราค่าจ้างคน ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดคนโยบายและเป้าหมายกำลังคนภาครัฐ (กปร.) มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ให้อุตสาหกรรมและอัตราว่างที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง แคมมหาวิทยาลัยขอม่อนหน้าเนื่องจากค้างตัวไม่ทัน แต่จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

เวลานั้นมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบและเสียขวัญกันมาก ทุกแห่งระส่ำระสายไปหมด นายเทียนฉายเองซึ่งเป็นคนแข็งก็ประกาศว่าจะขอลาออกจากประธาน ทปอ.เพื่อมาต่อสู้ข้างนอก เพราะถ้าอยู่ในตำแหน่งก็ทำอะไรไม่ถนัดนัก เพราะที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบียดคดเวลา โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่จะจ่ายชดเชยให้กับอัตราเกษียณและอัตราว่างที่ถูกขูไป และข้าราชการได้รับผลกระทบจากโครงการเกษียณก่อนกำหนดตามนโยบายรัฐบาลกระหน่ำคนเข้ามาอีก ทั้งที่บุคลากรอาจารย์หาบุคคลมาแทนได้ยาก ผมจึงได้เสนอที่ประชุมให้ออกสมุดปกขาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด โดยส่งไปให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายภาวิชกล่าว

ด้านนายวันชัย ศิริชนะ ปลัดทรวงมหาวิทยาลัยกล่าวว่า การขู่อัตรเกษียณและอัตราว่างเป็นไปตามนโยบายของรัฐ และไม่ใช่ว่าการปิดกั้นการขยายตัวของอัตราค่าจ้างทั้งหมด เพราะได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยรับพนักงานได้ ซึ่งทรวงฯ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานประมาณก็กำลังเร่งดำเนินการ แต่ต้องเห็นใจทุกฝ่ายเพราะเป็นเรื่องใหม่ จึงทำให้กระบวนการล่าช้า เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องมีทางออก ซึ่งเวลานี้ใกล้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับกันได้ ทั้งทรวงฯและรัฐบาล ค้างก็คำนึงถึงปัญหาของมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีมหาวิทยาลัยไหนอยู่ได้โดยไม่มีอัตราค่าจ้างเพียงพอ ฉะนั้น เวลานี้คงต้องสู้ด้วยเหตุด้วยผล

“ส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยที่นายเทียนฉายลาออก เพราะที่ผ่านมามีได้ทำหน้าที่ประธาน ทปอ.อย่างมาก ประสานความคิดและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและทรวงฯได้เป็นอย่างดี ผมจึงจะหาโอกาสพูดคุยกับนายเทียนฉายอีกครั้ง” นายวันชัยกล่าว